

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 24 ม.ค. 2561	Page : 10	No: 61026811

## สังคมดีเทพเทือก-กบปส.กบฏวันนี้ ชี้ขอประกันศาลพิจารณาแบบกก.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม รายงานข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า ตามที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เรียกผู้ต้องหาในสำนวนคดีพิเศษที่ 261/2556 หรือคดีร่วมกันเป็นกบฏในการชุมนุมของกลุ่ม กบปส.ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกรวม 57 คน เป็นผู้ต้องหา มารายงานตัวและฟังคำสั่งคดีในวันที่ 24 มกราคม โดยการนัดฟังคำสั่งดังกล่าว ทางอัยการมีคำสั่งว่าตัวผู้ต้องหาทุกคนจะต้องเดินทางมาฟังคำสั่งด้วยตนเอง เนื่องจากอัยการจะมีคำสั่งเลยว่าจะฟ้องผู้ต้องหารายใดและข้อหาใดบ้าง ตัวผู้ต้องหาจะต้องมีการเตรียมหลักทรัพย์มาให้พร้อม เพราะหากมีคำสั่งฟ้องทางอัยการจะนำตัวผู้ต้องหาที่มีความเห็นสั่งฟ้องไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาตามที่อัยการมีคำสั่ง (อ่านรายละเอียด น.2)

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กล่าวว่า วันที่ 24 มกราคม เป็นวันที่เรียกผู้ต้องหา มาเพื่อรายงานตัวและฟังคำสั่งคดีว่า จากข้อมูลมีคำร้องของแกนนำ กบปส. 9 คน ที่ได้แจ้งความจำนงว่าจะเดินทางมาเพื่อฟังคำสั่ง ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นนั้นยังไม่แจ้งเข้ามาว่าจะมารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งหรือไม่ แต่ทางอัยการนัดผู้ต้องหาทุกคนมาเพื่อฟังคำสั่งตามปกติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผู้ต้องหาไม่มาฟังคำสั่ง นายวงศ์สกุลกล่าวว่า ถ้ามีเหตุอันสมควรจะพิจารณาตามเหตุผลของแต่ละราย ส่วน

ข้อมูลขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีใครขอเลื่อนมาบ้างหรือไม่ เมื่อถามว่าหากผู้ต้องหาไม่มา และไม่มีเหตุผลจะขอศาลออกหมายจับหรือไม่ นายวงศ์สกุลกล่าวว่า ถ้านัดแรกไม่มา ตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป เหมือนอย่างคดีอื่น ถ้าเห็นว่ายังไม่เสียหายแก่คดีและไม่เสียความเป็นธรรมต้องพิจารณาตามพยานหลักฐาน แต่ที่ประเมินจากคำร้องของแกนนำ 9 คน เชื่อว่าแกนนำ 9 คนน่าจะเดินทางมาตามกำหนดนัดแน่นอน

แหล่งข่าวระดับสูงจากศาลอาญา กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในส่วนของศาลอาญาว่า จะใช้มาตรการโดยคำนึงจากประสบการณ์ที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมา มีแผนการรองรับไว้แล้วแล้วคาดว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ส่วนวิธีการนำตัวผู้ต้องหาเข้ายื่นฟ้องนั้น ขณะนี้มี 2 แนวทาง คือเดินทางโดยรถตู้ และการคุมตัวเดินเท้ามาจากสำนักงานอัยการสูงสุดมายังศาลอาญา ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ขณะที่การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคดีนี้ จะมีคณะผู้บริหารศาลอาญาในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคำร้อง

นายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี กบปส. กล่าวว่า พรุ่งนี้ตนมีความพร้อมเดินทางมาฟังคำสั่งตามที่อัยการนัดในเวลา 09.30 น. และได้เตรียมหลักฐานที่จะใช้ในการยื่นประกันตัวไว้แล้ว

Source : มติชน

Date : 24 ม.ค. 2561

Page : 8

No: 61026804

## กรม.เคาะแก้พ.ร.บ.อนุญาตโตตุลาการ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อนุญาตโตตุลาการ ตามที่ศาลยุติธรรมได้นำเสนอ เพื่อขออนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.อนุญาตโตตุลาการ และการจัดทำกฎหมายรองที่จะต้องตามมา ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลจะทำสัญญาข้อผูกพันกับบริษัทหรือองค์กรใดๆ แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ว่าพยายามให้ใช้กระบวนการตัดสินโดยกระบวนการศาล แต่เพราะเป็นองค์กรจากต่างประเทศ หรือบริษัทหรือองค์กรที่เป็นตัวแทนในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้ใช้กระบวนการศาลแต่จะต้องเป็นอนุญาตโตตุลาการตามหลักสากล ที่จะประกอบไปด้วยสามฝ่ายคือ คู่กรณี และอนุญาตโตตุลาการที่จะเป็นคนตัดสิน แต่เวลาอนุญาตโตตุลาการเป็นคนต่างด้าวจะเข้ามาปฏิบัติการกิจในประเทศไทยเพื่อหาข้อสรุปของข้อพิพาทนั้นแต่ปรากฏว่าเขา

ด้วยความยากลำบาก ถึงแม้จะมีกฎหมายแรงงานที่ระบุว่าอนุญาตให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาได้ แต่ก็ต้องขออนุญาตเช่นเดิม ดังนั้น กระบวนการจะวุ่นวายและซับซ้อน ดังนั้น เมื่อติดขัดเช่นนี้เขาจึงมักไปปฏิบัติงานกันในต่างประเทศ ทำให้พยานหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยต้องเดินทางออกไปด้วย ทำให้เกิดความไม่สะดวก

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า จึงมีการขอแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาตโตตุลาการที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยมีหลักการว่าขอให้อนุญาตโตตุลาการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจที่เป็นคนต่างด้าวสามารถมาดำเนินการกระบวนการทางอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ให้เป็นไปตามอัตโนมติ ทั้งนี้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบเนื่องจากเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือจากกระบวนการอนุญาตโตตุลาการของทุกประเทศและมีความเป็นสากล